
Stjórn Foreldrafélags Glerárskóla 

Fundur 15. september 2021 klukkan 17:30 

 

Mættir: Brynja, Sveinbjörg ritari,  Anna, Ása formaður og Daníel gjaldkeri 
 

Málefni: 

 

• Daníel heldur áfram sem fulltrúi skólans í Samtaka. 
 

• Rebekka hættir í stjórn og ákveðið að auglýsa eftir amk einum nýjum stjórnarmeðlim. 
 

• Rætt um að setja upp miðlægt vinnusvæði á google drive fyrir foreldrafélagið. 
 

• Sveinbjörg býður sig fram sem fulltrúi í skólaráð.  
 

• Brynja ætlar að staðfesta fólk sem er í hinum og þessum nefndum. 
 

• Rætt um vatnsbrúsana.  
 

• Brynju hefur borist beiðni um að foreldrafélagið styrkji skólann um ýmislegt tengt 
nemendum og afþreyingu. 
 

• Rætt um uppbyggingu á svæði Glerárskóla. Skortur á bílastæðum við skólann eftir að 
Klappir komu. Og auk þess þörfin fyrir lagfæringar á skólalóðinni. 

 

• Ekki hefur komið í ljós hvort það verða haldnir kynningarfundir.. Brynja sendir póst til 
allra bekkjarfulltrúa til að athuga hvort þau hafi hug á að halda áfram. Annars verður 
sett í hendur hvers bekkjar að finna bekkjarfulltrúa ef finna þarf nýja. 

 

• Ákveðið að láta tveggja ára framlag frá foreldrafélaginu ganga til bekkjanna skólaárið 
2021-2022. 

 

• Ákveðið að hafa fasta fundartíma. 1. miðvikudag í hverjum mánuði. 
 

• Rætt um jólaföndur 
 

 

• Fundi slitið 18:25 
 


